



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NHẬP MÔN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Học kỳ: 2 / 2014-2015

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: NGUYỄN THANH BÌNH

Văn phòng làm việc: <>

Email: ntbinhf@yahoo.com

Số điện thoại:

Thời gian tiếp sinh viên:

THÔNG TIN MÔN HỌC

Số tín chỉ: 2

Điều kiện bắt buộc: <>

Lớp: 14CLC

Thời gian giảng dạy: 7,5 tuần, từ tuần 12/01/2015 đến tuần 28/03/2015 (04 giờ/tuần)

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Cung cấp cho sinh viên CNTT những thông tin cơ bản, tổng quan nhất về văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng làm việc trong các công ty của Nhật Bản nói riêng, doanh nghiệp nước ngoài nói chung.

Để đạt môn học này, sinh viên cần:

- Ý thức tự học cao.
- Tập trung và chủ động trong giờ học.
- Tinh thần kỷ luật.

- Không cần học thuộc, cần tính sáng tạo.

MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học “**Nhập môn Văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản**” sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về văn hóa Nhật Bản nói chung, văn hóa và môi trường làm việc trong các công ty của Nhật Bản nói riêng, qua đó:

- **Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về con người, phong tục và văn hóa Nhật Bản:**

Nhật Bản là một trong các cường quốc công nghiệp phát triển, là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới (sau Mỹ và Trung Quốc) và là nước châu Á đầu tiên mở cửa du nhập văn hoá, văn minh phương Tây ngay từ năm 1868 với công cuộc cải cách duy tân Thiên hoàng Minh Trị (Meiji). Tuy nhiên, con người Nhật Bản ngày nay vẫn nổi tiếng chú trọng gìn giữ và phát huy những nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc. Hiểu được những thông tin căn bản này, sinh viên sẽ có nền tảng để nắm bắt bản chất của phong cách và quy chuẩn đặc thù trong các doanh nghiệp của Nhật Bản.

- **Nắm bắt kiến thức về môi trường văn hóa làm việc trong công ty Nhật Bản:**

Đa số người nước ngoài khi bắt đầu làm việc trong các Nhật đều bi sốc về văn hóa làm việc của người Nhật do có sự khác biệt lớn đối với văn hóa làm việc giữa các nước. Riêng với người lao động Việt Nam, để hiểu và hòa nhập tốt với văn hóa làm việc chuyên nghiệp của một công ty nước ngoài nói chung, công ty Nhật Bản nói riêng vẫn còn một khoảng cách nhất định. Vì vậy, Nắm bắt được văn hóa và những khác biệt của môi trường làm việc trong các công ty Nhật sẽ giúp thích ứng và hòa đồng nhanh trong công việc với người Nhật và các công ty Nhật. Từ đó, trang bị kỹ năng, kiến thức nền tảng để dễ dàng phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong thời đại mới, mang tính toàn cầu cao.

- **Hoàn thiện một số kỹ năng căn bản dành cho kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn công ty Nhật Bản:**

Cũng giống như ở nhiều nước trên thế giới, các kỹ năng dành cho kỹ sư CNTT là những kỹ năng được yêu cầu cao nhất tại Nhật Bản, đòi hỏi tính linh động, thành thực và sáng tạo. Nhiều công ty của Nhật Bản đang hướng đến nguồn nhân lực về CNTT có kỹ năng thành thạo và trình độ cao ở một số nước châu Á (trong đó có Việt Nam) nhằm bù đắp cho phần nhân lực thiếu hụt tại Nhật – một quốc gia có dân số già chiếm ưu thế.

Là sinh viên CNTT, việc chủ động trang bị kỹ năng căn bản dành cho kỹ sư CNTT tại các công ty của Nhật sẽ là nền tảng quan trọng cho công việc sau này khi làm việc tại các công ty Nhật Bản nói riêng và công ty/tập đoàn nước ngoài nói chung.

TÀI LIỆU MÔN HỌC

Sách giáo trình

[1]. Tài liệu môn học

Sách/tài liệu tham khảo

[1]. Tìm Hiểu Văn Hóa Nhật Bản – Nguyễn Trường Vân (2011)

[2]. Bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản của công ty TNHH Phần Mềm FPT.

[3].

Phần mềm

[1].

Website môn học

[1].

CHỦ ĐỀ MÔN HỌC

- Tổng quan văn hóa Nhật Bản.
- Văn hóa và môi trường làm việc trong công ty Nhật Bản.
- Kỹ năng làm việc cho kỹ sư CNTT trong các công ty của Nhật Bản.

YÊU CẦU MÔN HỌC

(Dưới đây chỉ mang tính minh họa, giảng viên có thể thay đổi).

Bài tập về nhà

- Bài tập nhóm: Báo cáo nghiên cứu một loại hình văn hóa Nhật Bản (Trà đạo, kiếm đạo, nghệ thuật xếp giấy Origami, truyện tranh Manga, ...).
- Thực hành: Viết báo cáo theo quy chuẩn của công ty Nhật.

Kiểm tra giữa kỳ

- Thuyết trình theo nhóm theo quy chuẩn của công ty Nhật. (Mỗi nhóm 7 người).

Kiểm tra cuối kỳ

- Thi viết (50% số điểm)

Bài tập lớn

- Viết tài liệu “Thiết kế phần mềm” theo quy chuẩn công ty Nhật Bản.

THANG ĐIỂM

Thành phần môn học	Phần trăm
Bài tập về nhà	10%
Bài tập kiểm tra tại lớp	Điểm cộng cuối kỳ (tối đa 10%) (Không bắt buộc)
Bài tập lớn	10%
Kiểm tra giữa kỳ	30%
Kiểm tra cuối kỳ/ Đồ án	50%

QUI ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH TRUNG THỰC

Toàn bộ nội dung, tài liệu nghiên cứu, báo cáo đều phải được trích nguồn dẫn rõ ràng.

Mọi việc sao chép kết quả báo cáo của người khác sẽ bị đánh rớt môn học.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Quy định về thông tin, liên lạc qua máy tính

Moodle và e-mail sẽ được sử dụng để trao đổi với sinh viên trong suốt khóa học. Vì vậy, sinh viên nên kiểm tra e-mail mỗi ngày.

Khi gửi e-mail tới giảng viên, tiêu đề email bắt đầu: **[VHDNNB]<space>**

.....

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

(Gồm: chủ đề môn học, bài tập, các bài đọc liên quan, bài tập nhóm và kiểm tra)

Tuần	Thứ	Ngày	Nội dung	Bài đọc liên quan	Bài tập về nhà/Bài tập nhóm
1	Thứ Hai	12/1/2015	Mục tiêu và nội dung chương trình môn học. Tổng quan về đất nước và con người Nhật Bản. Giới thiệu cuộc sống tại Nhật Bản.	VHDNNB_Section 1_Japanese Overview.pptx	
2	Thứ Bảy	17/1/2015	Khái quát văn hóa Nhật Bản <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu một số nét đặc sắc trong văn hóa Nhật Bản.- Giới thiệu một hoặc hai loại hình nghệ thuật/văn hóa truyền thống của Nhật Bản- Hướng dẫn làm bài tập nhóm về nghiên cứu văn hóa Nhật Bản.	VHDNNB_Section 2_Japanese Culture.pptx	Bài tập Lớn: báo cáo nghiên cứu văn hóa Nhật Bản. (Mỗi nhóm trung bình 7 thành viên).
3	Thứ Hai	19/1/2015	Báo cáo nghiên cứu văn hóa Nhật Bản: (Bài tập Lớn) <ul style="list-style-type: none">- 4 chủ đề, mỗi chủ đề tối đa 15 phút.- Đánh giá, và hướng dẫn hoàn thiện.		
4	Thứ Bảy	24/1/2015	Căn bản về môi trường và văn hóa làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.	VHDNNB_Section 3_Japanese Working	

			<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu đặc trưng môi trường làm việc trong công ty Nhật - Văn hóa làm việc trong công ty Nhật 	Env and Culture.pptx	
5	Thứ Hai	26/1/2015	Kỹ năng viết báo cáo, gửi eMail theo quy chuẩn công ty Nhật Bản.	VHDNNB_Section 5_Email and Report skill.pptx	Bài tập về nhà: viết báo cáo theo quy chuẩn của công ty Nhật. → DONE
6	Thứ Bảy	31/1/2015	Kỹ năng giao tiếp căn bản trong doanh nghiệp Nhật Bản. Giao lưu với doanh nhân Nhật Bản.	VHDNNB_Section 4_Japanese Business Manner.pptx	
		2/2/2015 → 2/3/2015	Nghỉ tết		
7	Thứ Bảy	7/3/2015	Một số tiêu chuẩn/quy định làm việc trong doanh nghiệp Nhật. <ul style="list-style-type: none"> - Quy định làm việc trong và ngoài công ty - Quản lý thời gian/công việc được giao. Quy định chung về an toàn bảo mật, bảo quản tài sản công ty.		
8	Thứ Hai	9/3/2015	Căn bản về Quy trình phát triển phần mềm của công ty CNTT Nhật Bản.		

9	Thứ Bảy	14/3/2015	<p>Giới thiệu kỹ năng căn bản dành cho kỹ sư CNTT Nhật Bản.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chuẩn viết tài liệu Phân tích, Thiết kế phần mềm. 		<p>Bài tập thực hành: Viết Báo cáo thiết kế chi tiết <dựa trên hệ thống có sẵn></p>
10	Thứ Hai	16/3/2015	<p>Giới thiệu kỹ năng căn bản dành cho kỹ sư CNTT Nhật Bản. (tiếp theo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chuẩn viết Báo cáo kiểm thử phần mềm - Quy chuẩn lập trình (phát triển phần mềm) - Hướng dẫn làm bài tập thực hành 		<p>Bài tập thực hành theo nhóm (7 người): Viết phần mềm quản lý học sinh theo tiêu chuẩn công ty Nhật Bản.</p>
11	Thứ Bảy	21/3/2015	<p>Hướng dẫn làm Bài thi giữa kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. 		<p>Hoàn thành Kỳ thi giữa kỳ. (Theo nhóm 7 người).</p>
12	Thứ Hai	23/3/2015	Global Mindset – Kỹ năng căn bản làm việc trong môi trường quốc tế.		
13	Thứ Bảy	28/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá bài thi giữa kỳ 		
14	Thứ Hai	2/4/2015	<p>Tổng hợp môn học. Hướng dẫn thi cuối kỳ</p>		

